

Dấu ấn bước đầu “Năm dân vận chính quyền 2019”

Thời gian qua, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, tạo được chuyển biến rõ nét. Các cấp chính quyền đã tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, cuối tháng 4 vừa qua, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ đã đối thoại với đại diện nhân dân 8 xã trên địa bàn huyện. Có 17 lượt ý kiến của người dân được nêu tại buổi đối thoại tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp; chính sách cho người có công; việc đấu nối, sử dụng nước sạch; bệnh dịch tả lợn châu Phi... Tiếp thu ý kiến của người dân, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trả lời, giải thích tất cả các ý kiến, kiến nghị, những bản khoản, lo lắng của nhân dân; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tiếp thu các ý kiến, tập trung giải quyết và tham mưu giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Theo đồng chí Vũ Thị Niềm, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quỳnh Phụ: Từ đầu năm đến nay, huyện Quỳnh Phụ đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, từ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn. Theo kế



Người dân tra cứu thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành thi việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được thực hiện ít nhất 1 lần/năm. Qua thực tế triển khai có thể khẳng định đối thoại trực tiếp là cách dân vận linh hoạt, không những giải quyết vấn đề bức xúc trong nhân dân, hạn chế được tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp mà còn tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng được niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản

lý của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng với Quỳnh Phụ, thời gian qua, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã có 103/286 xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND xã với nhân dân, nhiều địa phương làm tốt như Quỳnh Phụ (38/38 xã, thị trấn), Tiên Hải (34/35 xã, thị trấn). Qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, nhân dân

phần khởi, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm giải quyết tốt các vấn đề của địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền; giúp người đứng đầu cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để tập trung chỉ đạo giải quyết, từ đó cũng có thêm niềm tin của nhân dân.

Ngoài tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công

tác dân vận chính quyền, các địa phương đã căn cứ vào tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động, từng bước xây dựng bộ máy chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tốt, tạo thuận lợi cho nhân dân đến giải quyết công việc. Sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Hầu hết các sở, ban, ngành đã rà soát, công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết, 100% TTHC đã được niêm yết công khai và thực hiện tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và sử dụng phần mềm một cửa điện tử kết nối liên thông quy trình giải quyết TTHC đến tất cả các sở, ban, ngành đã giúp quản lý, theo dõi chặt chẽ quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; đặc biệt là tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp cũng có thể giám sát chặt chẽ việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước;

ngăn chặn tối đa và loại bỏ những vấn đề phát sinh tiêu cực, phiền hà, những nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC đối với người dân và doanh nghiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định, chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiếp 2.939 lượt công dân; tiếp nhận 1.374 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 58 đơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác thanh tra gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, đã tiến hành 18 cuộc thanh tra hành chính và 56 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 196 đơn vị, phát hiện sai phạm trên 8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4,3 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,75 tỷ đồng...

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền 2019”, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

ĐAO QUYÊN

► Gần 500 đoàn viên thanh niên được kết nạp Đảng



Các hoạt động tình nguyện là môi trường để thanh niên cống hiến, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; triển khai kịp thời các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn đoàn. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, các cơ sở đoàn đã phát hiện các nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu cho chi bộ, cấp ủy cử 1.742 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; ra nghị quyết đề nghị chi bộ, cấp ủy cơ sở xem xét trình cấp có thẩm quyền kết nạp gần 500 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Đội ngũ đảng viên trẻ đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm với tổ chức đoàn, tiên phong, gương mẫu để đoàn viên thanh niên học tập, noi theo, tích cực tu dưỡng, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

KUÂN PHƯƠNG

► Tập huấn công tác phòng, chống lao và nghiệp vụ công tác đội

* Chiều ngày 24/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức phòng, chống lao cho hội viên nông dân xã Đông Cốc (Đông Hưng).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Hội Nông dân tỉnh thông tin tình hình bệnh lao, lao kháng thuốc trên thế giới; tình hình bệnh lao tại Việt Nam; những tác hại bệnh lao gây ra cho sức khỏe con người; chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; những kiến thức về bệnh lao, lao kháng thuốc và cách phòng, chống...

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã ra mắt mô hình “Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao đi khám và điều trị theo DOTS” và tặng 6 suất quà cho các hội viên từng bị mắc bệnh lao, người đang điều trị bệnh lao trên địa bàn xã Đông Cốc. Thông qua các hoạt động này giúp hội viên nông dân nâng cao kiến thức về bệnh lao; động viên những người mắc bệnh lao kịp thời phát hiện, khám và điều trị, góp phần giảm tỷ lệ người mắc bệnh lao trên địa bàn tỉnh.

* Trong hai ngày 24 - 25/7, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đội cho giáo viên làm tổng phụ trách đội ở các huyện: Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Đông Hưng và thành phố Thái Bình.

Tham gia tập huấn, 270 học viên là giáo viên làm tổng phụ trách đội và cán bộ, giáo viên, trẻ em ở Làng trẻ em SOS được nâng cao kỹ năng tổ chức các trò chơi, sinh hoạt tập thể; thiết kế và tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động đội; nghi thức, nghi lễ của Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh; ca múa hát tập thể, thể dục nhịp điệu; tham quan mô hình thực tế...

Thông qua tập huấn nhằm hỗ trợ các kiến thức bổ ích, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ tổng phụ trách đội; từng bước tạo sân chơi lớn, thiết thực cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động dành cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Lớp tập huấn còn bổ sung các mô hình mới, các giải pháp thiết thực nhằm đưa công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học ngày càng sôi nổi, hiệu quả.

TIẾN DAT - PHƯƠNG CHI

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến cuối tháng 6/2019 trên tổng số 25.830 hộ có nhu cầu xây dựng nhà ở theo đúng quy định nhà ở cho người có công với cách mạng, toàn tỉnh đã có 25.096 hộ người có công với cách mạng được rà soát, xác định, phân loại, phê duyệt hồ sơ cải thiện nhà ở, đạt 97% số hộ của đề án. Riêng đối với 734 hộ có tên trong đề án còn nhu cầu xây dựng chưa được UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ phần đầu hoàn thành việc hỗ trợ trước ngày 27/7/2019. Để thực hiện mục tiêu đề ra, thời gian qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát đề đơn đốc các địa phương hoàn thiện các thủ tục đối với các hộ đủ điều kiện để được phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ, đồng thời nắm rõ những hộ không còn nhu cầu cải thiện nhà ở, hộ đã mất hay chuyển nơi khác để kịp thời báo cáo. Qua rà soát, trong tổng số 25.096 hộ được rà soát đã xác định được 8.100 hộ không còn nhu cầu xây dựng nhà ở, không đủ điều kiện, đã mất, chuyển nơi khác. Cùng với việc rà soát, việc

Để người có công được ở trong căn nhà mới

Với mục tiêu hoàn thành giải ngân cho những hộ người có công đã có quyết định cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở của UBND tỉnh trước ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương nỗ lực hoàn tất các nhiệm vụ để người có công sớm được ở trong những căn nhà mới.



Xây dựng nhà ở cho người có công tại xã Thụy Phúc (Thái Thụy).

nghiệm thu công trình và giải ngân kinh phí hỗ trợ, còn gần 2.000 hộ chưa nghiệm thu và giải ngân do mới được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí trong tháng 6/2019 và đang xây dựng.

Vũ Thu là huyện có trên 1.800 hộ người có công có nhu cầu cải thiện nhà ở, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và các tổ chức, đoàn thể cùng

nguồn kinh phí huy động xã hội hóa, đến nay nhiều người có công đã được ở trong những căn nhà khang trang, sạch đẹp. Ông Phạm Chí Dũng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Đến nay, toàn huyện đã có 1.089 hộ đã được giải ngân, 62 hộ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí xã hội hóa, còn 129 hộ chưa giải ngân, 498 hộ không còn nhu cầu, không đủ điều kiện hỗ trợ... Đối với các hộ chưa được giải ngân chúng tôi yêu cầu các địa phương sớm hoàn thiện thủ tục để giải ngân cho đúng tiến độ. Việc sớm bàn giao nhà cho người có công sẽ giúp họ ổn định cuộc sống. Mọi đây, vào đầu tháng 7, căn nhà của bà Nguyễn Thị Lơ, xã Xuân Hòa (Vũ Thu) là vợ liệt sĩ Đỗ Văn Múc hoàn thiện đưa vào sử dụng từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và nguồn xã hội hóa giúp bà yên tâm khi mùa mưa bão đến. Bà Lơ xúc động chia sẻ: Trước đây tôi sống trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, xuống cấp, không có điều kiện để xây mới, sửa chữa lại. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước và các đơn vị đã giúp tôi có căn nhà kiên cố để ở. Năm nay sắp đến ngày Thương binh - Liệt sĩ được thấp nên hương cho ông ấy trong căn nhà mới tôi rất phấn khởi.

NGUYỄN CƯỜNG

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã tăng cường tuyên truyền, vận động các nhà tài trợ, các tình nguyện viên và đồng bào người dân tham gia nhiều phong trào, hoạt động từ thiện, “Đến on đáp nghĩa”, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy hiệu quả vai trò của Hội trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thoa ở xã Đông Tân năm nay đã hơn 90 tuổi. Chồng và một người con của mẹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Để tri ân và làm với đi nỗi đau mất mát của mẹ và gia đình, Hội

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN ĐÔNG HƯNG “Uống nước nhớ nguồn”

Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ Mẹ cả về vật chất lẫn tinh thần. Mẹ Nguyễn Thị Thoa cho biết: Tôi được các bác sĩ, nhà hảo tâm đến tận nhà để khám bệnh và tặng quà, thăm hỏi. Tôi xin cảm ơn Hội Chữ thập đỏ đã quan tâm đến tôi.

Cùng với đối tượng mẹ Việt Nam anh hùng, những người bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin, gia đình chính sách, thương bệnh binh cũng được Hội Chữ thập đỏ huyện quan tâm thăm hỏi, tổ chức khám bệnh miễn

phí. Ông Nguyễn Văn Bôn, xã Đông Lĩnh là thương bệnh binh hạng 3/4. Mỗi năm, cứ đến dịp 27/7, ông lại được các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ huyện đến thăm hỏi, động viên. Ông Bôn chia sẻ: Tôi thấy những việc làm của Hội Chữ thập đỏ huyện nói riêng và các cấp, các ngành nói chung rất đáng quý trọng, thể hiện được trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người như tôi.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội Chữ thập đỏ huyện đều vận động các

nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp và trích quỹ hội từ chức năng hoạt động như: khám bệnh, cấp thuốc, xây nhà tình nghĩa, tặng bộ giống sinh sản cho đối tượng chính sách, người có công. Trong đó, khám chữa bệnh nhân đạo là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động “Đến on đáp nghĩa”, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc được Hội Chữ thập đỏ huyện thực hiện, duy trì đều đặn. Trung bình mỗi năm Hội phối hợp với các nhà hảo tâm, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa

huyện tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 200 người là đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Năm nay, Hội sẽ tổ chức 2 đợt khám bệnh cho 250 người là thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại hai xã Đông Xã và Đông Kinh. Tại các buổi thăm khám, các đối tượng được khám sàng lọc các bệnh thường gặp như tim mạch, huyết áp, tiểu hóa... đồng thời được tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, dinh dưỡng hợp lý, an toàn và cấp thuốc miễn phí. Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ huyện đã kêu gọi Hội Doanh nghiệp huyện hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho các

đối tượng là mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Qua đó đã phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội với công tác chăm sóc sức khỏe thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Ông Lại Minh Chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng cho biết: Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng với Bệnh viện Đa khoa huyện đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức hai buổi khám chữa bệnh cho thương binh, gia đình chính sách, người có công, bảo đảm an toàn theo kế hoạch. Qua thăm khám, nếu phát hiện bệnh nặng chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân

lên bệnh viện tuyến trên để điều trị kịp thời. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, giúp họ vượt qua khó khăn. Đồng thời, những cố gắng, khó khăn hàng tháng chúng tôi cần duy trì hỗ trợ 10kg gạo.

THU TRANG



Lãnh đạo UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng.